



‘สมุดปกขาว’ หอการค้า 5 ภาค ฟื้น ศก.หลังโควิดเปิดด่าน-ท่องเที่ยว-บริการ

นายกรินทร์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า การสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 38 จะมุ่งเน้นการเตรียมภาคธุรกิจให้พร้อมต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจในปี 2564 ธุรกิจต้องปรับวิถี new normal ซึ่งสมุดปกขาวจะมุ่งเน้นแนวทางการฟื้นฟูและเยียวยาภาคธุรกิจหลังจากวิกฤตโควิด เทรนด์การทำธุรกิจและการพัฒนาโมเดลใหม่ที่มีชื่อว่า "Happy Model" ที่ต่อยอดมาจากนโยบาย โครงการไทยช่วยไทย คือไทยแท้ มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการในท้องถิ่น

นายปรัชญา สมะลาภา ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออก กล่าวว่า ได้เตรียม 6 ประเด็นหลัก ที่ ได้แก่ 1) ปัญหาขาดแคลนแรงงานด้านการเกษตร 2) การกระจายรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อย 3) การผ่อนปรนวีซ่าจากต่างชาติ เข้ามาใน EEC 4) ยกระดับมาตรฐานสินค้าสมุนไพรไทย 5) ส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน และ 6) การเปิดให้ผู้ค้าอัญมณีต่างชาติ เข้ามาซื้อพลอยที่จังหวัดจันทบุรี

ว่าที่ ร.อ.จิตรี ศิริธรานนท์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคกลาง กล่าวถึง ประเด็นที่จะนำเสนอ 1) ด้านเศรษฐกิจการเกษตร ควรส่งเสริมการใช้นวัตกรรมด้านไบโอเทคโนโลยีมาสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อกระจายรายได้และความรู้ให้ SMEs 2) ด้านการท่องเที่ยว ต้องมีการปรับตัวหลังจากได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นักท่องเที่ยวต่างชาติยังไม่สามารถเข้ามาในประเทศไทยได้ รัฐบาลต้องมีมาตรการต่าง ๆ ออกมาช่วย 3) ด้านการค้า

และบริการ เศรษฐกิจการค้ายังซบเซา รัฐบาลต้องมีนโยบายมากระตุ้น

นายวิวัฒน์ ชนาคดีเจริญ ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคใต้ กล่าวว่า เรื่องหลักที่จะมีการนำเสนอ คือ การพัฒนาเศรษฐกิจทั้งด้านการท่องเที่ยวและการช่วยเหลือภาคธุรกิจท่องเที่ยวในเมืองหลัก ต้องการให้รัฐบาลกระตุ้นให้คนไทยเที่ยวไทยโดยจะเน้นกระตุ้นการท่องเที่ยวชุมชน ส่วนการช่วยเหลือผู้ประกอบการอยากให้รัฐบาลสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ (ซอฟต์โลน) หรือการจัดตั้ง กองทุนที่หอการค้าได้เคยนำเสนอระหว่างการประชุม ครม.สัญจร ที่ภูเก็ต แต่ไม่ได้รับการพิจารณาจึงต้องมีการผลักดันต่อ

นายอนุวัตร ภูวเศรษฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจหอการค้าไทยพื้นที่ภาคเหนือ กล่าวว่า ข้อเสนอของภาคเหนือ ได้แก่ 1) การแก้ไขปัญหาฝุ่นควันภาคเหนือ 2) การเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำ พื้นฟูแหล่งต้นน้ำ โดยเรื่องนี้จะสอดคล้องกับแนวทางของรัฐบาล เรื่อง "ซุดดินแลกน้ำ" เป็นโครงการที่เอกชนสามารถดำเนินการ ได้ตามที่ภาครัฐกำหนด 3) ประเด็นรวมที่เกี่ยวข้องพื้นที่ภาคส่วนอื่น เช่น เรื่องฟื้นฟูการท่องเที่ยว โดยกระตุ้นให้ประชาชนใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวมากขึ้น

นายสวาท ชีระรัตนกุลชัย ประธานกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า ประเด็นแรกคือ การเปิดด่านชายแดนให้เกิดการคล่องตัวในการส่งสินค้ามากขึ้น เรื่องภาคการเกษตรจะต้องส่งเสริมการเกษตรให้มีรายได้สูงขึ้น เพิ่มปริมาณการผลิตมากขึ้นเพื่อรองรับแรงงานที่กลับบ้านและได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และไม่ได้กลับไปทำงานอีก ภาคบริการ การรักษาพยาบาลและสาธารณสุขต้องปรับให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีขึ้นและทั่วถึงมากขึ้น

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ